

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๔๕๐๒



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอน : บัณฑิตพื้นฐาน
สำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกทุกโรงเรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีจัดสรร จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน : บัณฑิตพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
ตามข้อมูลในระบบบัณฑิตพื้นฐานนักเรียนยากจน (<https://cct.thaieduforal.org>) ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
โดยพิจารณาจากเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจนเป็นรายบุคคล ได้แก่

๑. เกณฑ์รายได้ กำหนดให้รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท/เดือน
๒. เกณฑ์สถานะครัวเรือน ประกอบด้วย ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง ได้แก่ ในครอบครัวมีคน
พิการหรือผู้สูงอายุเกิน ๖๐ ปี หรือมีคนอายุ ๑๕ - ๖๕ ปีว่างงาน (ที่ไม่ใช่ นักเรียน/นักศึกษา) หรือเป็นพ่อแม่
เลี้ยงเดี่ยว สภาพที่อยู่อาศัย สภาพบ้านชำรุดทรุดโทรม หรือบ้านทำจากวัสดุพื้นบ้าน เช่น ไม้ไผ่ใบจาก หรือวัสดุ
เหลือใช้หรืออยู่บ้านเช่า หรือไม่มีห้องส้วมในที่อยู่อาศัยและบริเวณ ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถปิกอัพ
หรือรถบรรทุกเล็ก หรือรถตู้ หรือรถไถ/รถเกี่ยวข้าว/รถอีแต่น/รถอื่นๆ ประเภทเดียวกันและเป็นเกษตรกร
ที่ไม่มีที่ดินทำกิน (รวมเช่า) ไม่เกิน ๑ ไร่ หรือไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง
๓. การจัดสรรงบประมาณแบ่งตามระดับความยากจนซึ่งพิจารณาจากการประมาณการรายได้
โดยอ้อมเพื่อใช้ในการกำหนดครัวเรือนยากจนที่เรียกว่า Proxy Means Test (PMT) ซึ่งเป็นประมาณการรายได้
ตามสถานะของครัวเรือนนักเรียนและทำการสร้างตัวชี้วัดความยากจนในรูปแบบคะแนนความยากจนที่มีค่าตั้งแต่
๐ (ยากจนน้อยที่สุด) - ๑ (ยากจนมากที่สุด) โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักเรียนยากจนและกลุ่มนักเรียน
ยากจนพิเศษ โดยจัดสรรงบประมาณให้ตามอัตราเดิม คือ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๕๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๑,๕๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน

๔. วิธีการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนบัณฑิตพื้นฐานนักเรียนยากจนยังคงยึดตามรูปแบบ
การใช้เดิม โดยสถานศึกษาสามารถเลือกดำเนินการจ่ายหรือจัดหาบัณฑิตพื้นฐานที่จำเป็นให้แก่ นักเรียนยากจน
โดยตรงตามรายชื่อที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตามความเหมาะสม ดังนี้

- ๔.๑ ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน จ่ายเป็นเงินสดหรือจัดซื้อแจกจ่ายให้แก่ นักเรียน
- ๔.๒ ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน จ่ายเป็นเงินสดจัดซื้อหรือจัดจ้างผลิตแจกจ่าย
ให้แก่ นักเรียน

/๔.๓ ค่าอาหาร...

๔.๓ ค่าอาหารจ่ายเป็นเงินสดหรือคูปองค่าอาหารให้แก่นักเรียนโดยตรง

๔.๔ ค่าพาหนะในการเดินทางจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรงหรือจ้างเหมา
รถรับ - ส่งนักเรียน

๕.๕ ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนยากจนต้องการจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันนอกเหนือ
จาก ๔ รายการข้างต้น

สำหรับบัญชีจัดสรรรวมรายเขตพื้นที่การศึกษา สามารถดูได้จากเว็บไซต์ <http://planbopp-obecinfo>
รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และรายละเอียดบัญชีจัดสรรนักเรียนยากจนรายบุคคลสามารถดูได้จากเว็บไซต์
<https://cct.thaieduforall.org/> ทั้งนี้ สำหรับโรงเรียนที่ไม่ทำการคัดกรองข้อมูลนักเรียนในระบบ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐาน
สำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีการตรวจสอบข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนอย่างต่อเนื่อง โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุ่มตรวจสอบการรายงานข้อมูลในระบบอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้กระบวนการพระราชบัญญัติในการดูแล
นักเรียนยากจนในแต่ละจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะร่วมมือกับที่ปรึกษาโครงการ
เพื่อพัฒนาระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนอย่างต่อเนื่องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕